



เจ็ดคำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม



callingthai.org



เจ็ดคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม (ตอนที่ 1 จาก 2)

1. อิสลามคืออะไร?

อิสลามคือชื่อของศาสนาหรือที่เหมาะสมกว่าคือ "วิถีชีวิต" ซึ่งพระเจ้า (อัลลอฮ์) ได้เปิดเผยและถูกปฏิบัติโดยบรรดาศาสดาและผู้ส่งสารของพระองค์ที่พระองค์ได้ส่งมายังมนุษย์ ชื่อ "อิสลาม" มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากศาสนาอื่นๆ เพราะชื่อดังกล่าวหมายถึงสภาวะของการดำรงอยู่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลใด เช่น ศาสนาคริสต์ พุทธ หรือโซโรอัสเตอร์ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเผ่าพันธุ์ เช่น ยิว หรือชาติ เช่น ฮินดู คำว่า "อิสลาม" ในภาษาอาหรับมีความหมายถึง สันติภาพ ความปลอดภัย การต้อนรับ การปกป้อง ความไม่มีมลทิน การบริสุทธิ์ การยอมรับ การมอบตน และความรอด อิสลามหมายถึงการอยู่ในสภาวะของการยอมจำนนต่อพระเจ้า การนมัสการพระองค์เพียงผู้เดียว และการยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์อย่างนอบน้อม ด้วยการยอมจำนนนี้ ความสงบ สุข ความปลอดภัย และความบริสุทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับความหมายตามตัวอักษรจึงเกิดขึ้น ดังนั้น มุสลิมชายหรือหญิงคือผู้ที่อยู่ในสภาวะของการยอมจำนน การเป็นมุสลิมของคนคนหนึ่งจะอ่อนแอลงเมื่อมีบาป ความไม่รู้ และการกระทำที่ผิด และจะสิ้นสุดลงโดยสิ้นเชิงเมื่อเขาหรือเธอมีการตั้งภาคีหรือปฏิเสธพระเจ้า



2. มุสลิมคือใคร?

คำว่า “มุสลิม” ในภาษาอาหรับ หมายถึง “ผู้ที่อยู่ในสภาวะของอิสลาม (การยอมจำนนต่อพระประสงค์และกฎหมายของพระเจ้า)” ข้อความของอิสลามมีไว้สำหรับคนทั้งโลก และใครก็ตามที่ยอมรับข้อความนี้ก็จะกลายเป็นมุสลิม บางคนเข้าใจผิดคิดว่าอิสลามเป็นศาสนาสำหรับชาวอาหรับเท่านั้น แต่ความจริงนั้นไม่ใช่เลย จริงๆ แล้ว มากกว่า 80% ของมุสลิมทั่วโลกไม่ใช่ชาวอาหรับ! แม้ว่าชาวอาหรับส่วนใหญ่จะเป็นมุสลิม แต่ก็มีชาวอาหรับที่เป็นคริสเตียน ยิว และไม่มีศาสนา หากลองดูผู้คนที่มีอาศัยอยู่ในโลกมุสลิม ตั้งแต่ในลิเบียถึงบอสเนีย และตั้งแต่มอริอ็อกโกถึงอินโดนีเซีย จะเห็นได้ชัดว่ามุสลิมมาจากเผ่าพันธุ์ กลุ่มชาติพันธุ์ วัฒนธรรม และสัญชาติที่หลากหลาย อิสลามเป็นข้อความสากลสำหรับทุกคนเสมอมา ซึ่งสามารถเห็นได้จากข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ร่วมทางในยุคแรกๆ ของศาสดามุฮัมมัดไม่ได้เป็นเพียงชาวอาหรับ แต่ยังมีชาวเปอร์เซีย ชาวแอฟริกัน และชาวโรมันไบแซนไทน์ การเป็นมุสลิมหมายถึงการยอมรับอย่างสมบูรณ์และการเชื่อฟังคำสั่งสอนและกฎหมายของพระเจ้าอย่างเต็มที่ มุสลิมเป็นบุคคลที่ยอมรับการวางรากฐานความเชื่อ คุณค่า และศรัทธาของตนบนพระประสงค์ของพระเจ้าผู้ทรงสูงสุด ในอดีต คำว่า “โมฮัมเมตัน” ถูกใช้เพื่อหมายถึงมุสลิม แต่คำนี้เป็นความเข้าใจผิดและเกิดจากการบิดเบือนหรือความไม่รู้ หนึ่งในเหตุผลของความเข้าใจผิดคือชาวยุโรปได้รับการสอนมานานหลายศตวรรษว่ามุสลิมนั้สการศาสดามุฮัมมัดในลักษณะเดียวกับที่ชาวคริสต์นั้สการพระเยซู ความเชื่อนี้ไม่เป็นความจริงเลย เนื่องจากบุคคลจะไม่ถือว่าเป็นมุสลิมหากเขาหรือเธอนั้สการบุคคลหรือสิ่งอื่นใดนอกจากพระเจ้าผู้ทรงสูงสุด



3. อัลลอฮ์คือใคร?

บ่อยครั้งที่ได้ยินคำว่า "อัลลอฮ์" ในการพูดคุยเกี่ยวกับอิสลาม คำว่า "อัลลอฮ์" เป็นคำภาษาอาหรับที่หมายถึงพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ และเป็นคำเดียวกับที่ใช้โดยคริสเตียนและยิวที่พูดภาษาอาหรับ ที่จริงแล้ว คำว่า อัลลอฮ์ถูกใช้ก่อนที่คำว่า God ในภาษาอังกฤษจะเกิดขึ้น เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ค่อนข้างใหม่ หากหยิบพระคัมภีร์ภาษาอาหรับขึ้นมา จะเห็นคำว่า "อัลลอฮ์" ใช้ในที่ที่คำว่า "God" ถูกใช้ในภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเช่น คริสเตียนที่พูดภาษาอาหรับกล่าวว่าพระเยซูตามความเชื่อในหลักการของพวกเขาคือพระบุตรของอัลลอฮ์ นอกจากนี้ คำภาษาอาหรับสำหรับพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ "อัลลอฮ์" มีความคล้ายคลึงกับคำว่าพระเจ้าในภาษาเซมิติกอื่นๆ ตัวอย่างเช่น คำภาษาฮีบรูสำหรับพระเจ้าคือ "เอโลฮ์" ด้วยเหตุผลหลายประการ บางคนที่ไม่ใช่มุสลิมเข้าใจผิดว่ามุสลิมนมัสการพระเจ้าที่แตกต่างจากพระเจ้าของโมเสส อับราฮัม และเยซู ซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่เลย เพราะเอกภาพบริสุทธิ์ของอิสลามเรียกร้องให้ทุกคนสักการะพระเจ้าของโนอาห์ อับราฮัม โมเสส เยชู และศาสดาท่านอื่นๆ ขอความสงบสุขจงมีแก่พวกเขาทั้งหมด



4. มุฮัมหมัดคือใคร?

ศาสดาคณสุดท้ายที่พระเจ้าส่งมายังมนุษยชาติคือศาสดามุฮัมหมัด (ขอความเมตตาและพรของพระเจ้าจงมีแก่ท่าน) เมื่ออายุได้ 40 ปี ท่านได้รับการเปิดเผยเป็นผู้เผยแผ่สารจากพระเจ้า จากนั้นท่านใช้ชีวิตที่เหลืออธิบายและปฏิบัติตามคำสอนของอิสลาม ศาสนาที่พระเจ้าได้เปิดเผยแก่ท่าน ศาสนาอิสลาม ศาสดามุฮัมหมัดเป็นศาสดาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยเหตุผลหลายประการ แต่สำคัญที่สุดเพราะท่านได้รับเลือกจากพระเจ้าให้เป็นศาสดาคณสุดท้าย ผู้ที่ภารกิจในการชี้นำมนุษยชาติจะดำเนินต่อไปจนถึงวันสิ้นโลก และเพราะท่านถูกส่งมาเพื่อเป็นความเมตตาต่อมนุษยชาติทั้งหมด

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดเหล่านี้ ศาสดามุฮัมหมัดมักเน้นย้ำว่าท่านเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่ได้รับภารกิจในการเผยแผ่และเชื่อฟังคำสอนของพระเจ้า ท่านสอนให้มุสลิมเรียกท่านว่า "ผู้ส่งสารของพระเจ้าและผู้รับใช้ของพระองค์" ผ่านชีวิตและคำสอนของท่าน พระเจ้าได้ทำให้มุฮัมหมัดเป็นแบบอย่างที่ดีสมบูรณ์แบบสำหรับทุกคน ท่านเป็นทั้งศาสดา นักการเมือง ผู้นำทางทหาร ผู้ปกครอง ครู เพื่อนบ้าน สามี พ่อ และเพื่อนที่ดี แตกต่างจากศาสดาและผู้ส่งสารคนอื่น ๆ ศาสดามุฮัมหมัดมีชีวิตอยู่ในยุคที่บันทึกประวัติศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน และคำพูดและการกระทำของท่านถูกจดบันทึกและรวบรวมไว้อย่างพิถีพิถัน มุสลิมไม่จำเป็นต้องอาศัยเพียง "ศรัทธา" ในการเชื่อว่าท่านมีอยู่จริงหรือว่าคำสอนของท่านยังคงถูกเก็บรักษาไว้อย่างสมบูรณ์แบบ เพราะพวกเขาถือว่าเป็นความจริง



พระเจ้าได้ทรงรักษาคำสอนที่เปิดเผยแก่ศาสดามุฮัมมัดไม่ให้ถูกบิดเบือนหรือสูญหาย นี่เป็นสิ่งจำเป็น เพราะพระเจ้าได้สัญญาไว้ว่ามุฮัมมัดจะเป็นผู้ส่งสารคนสุดท้ายสำหรับมนุษยชาติ บรรดาผู้ส่งสารของพระเจ้าทั้งหมดได้สอนข้อความเดียวกันของอิสลาม นั่นคือ การยอมจำนนต่อกฎของพระเจ้าและการนมัสการพระเจ้าเพียงองค์เดียว แต่ศาสดามุฮัมมัดคือศาสดาคนสุดท้ายของอิสลามที่นำข้อความสุดท้ายและสมบูรณ์ซึ่งจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงจนถึงวันสิ้นโลก



เจ็ดคำถามทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม (ตอนที่ 2 จาก 2)

5. คำสอนของศาสนาอิสลามคืออะไร?

รากฐานของการศรัทธาในศาสนาอิสลามคือ ความเชื่อในเอกภาพอย่างสมบูรณ์ของพระเจ้า (Tawhid) ซึ่งหมายถึง การเชื่อว่ามีเพียงพระเจ้าผู้สร้างและผู้ดูแลทุกสิ่งในจักรวาล และไม่มีสิ่งใดศักดิ์สิทธิ์หรือสมควรได้รับการนมัสการนอกจากพระองค์ การเชื่อในเอกภาพของพระเจ้าไม่ใช่เพียงการเชื่อว่ามี "พระเจ้าองค์เดียว" แต่เป็นการเชื่อว่าพระเจ้าองค์เดี่ยวนั้นเท่านั้นที่สมควรได้รับการนมัสการ โดยที่การนมัสการจะต้องสอดคล้องกับการเปิดเผยที่พระองค์ได้ประทานแก่ศาสดา

อิสลามปฏิเสธการใช้ตัวกลางระหว่างพระเจ้ายกกับมนุษย์ และยืนยันว่าผู้คนสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้โดยตรง มุสลิมเชื่อว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เปี่ยมไปด้วยความเมตตา ความรัก และความปรานี

ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยคือ การเชื่อว่าพระเจ้าไม่สามารถให้อภัยสิ่งมีชีวิตของพระองค์ได้โดยตรง คนที่เชื่อแบบนี้มักหมัดหวังในความเมตตาของพระเจ้า และหันไปพึ่งตัวกลาง เช่น วีรบุรุษ ผู้นำทางการเมือง นักบุญ หรือเทวดา ผู้ที่นมัสการสิ่งอื่นเหล่านี้มักไม่คิดว่าพวกเขาจะนมัสการ "เทพเจ้า" แต่พวกเขาอ้างว่าสิ่งเหล่านี้ช่วยให้พวกเขาเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้น



ค.ก.อ

ในอิสลาม มีการแบ่งแยกที่ชัดเจนระหว่างพระเจ้าผู้สร้างและสิ่งที่ถูกสร้าง ไม่มีสิ่งใดที่ถูกสร้างขึ้นที่สมควรได้รับการนมัสการ นอกจากพระเจ้าเพียงองค์เดียว บางศาสนาเชื่อว่าพระเจ้าได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ของพระองค์ สิ่งนี้นำไปสู่ความเชื่อที่ผิดว่าผู้คนสามารถนมัสการสิ่งที่ถูกสร้างเพื่อเข้าถึงพระเจ้าผู้สร้าง

มุสลิมเชื่อว่าถึงแม้พระเจ้าจะทรงเอกลักษณ์และอยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์ แต่พระองค์ไม่มีผู้ร่วม ไม่มีคู่แข่ง ไม่มีศัตรู และไม่มีลูกหลาน ในความเชื่อของมุสลิม พระเจ้า "ไม่ให้กำเนิด และไม่ได้ถูกให้กำเนิด" ไม่ว่าจะในทางใดก็ตาม พระองค์ทรงเอกลักษณ์อย่างแท้จริงและทรงนิรันดร์ พระองค์ควบคุมทุกสิ่งและสามารถประทานความเมตตาและการให้อภัยได้ตามพระประสงค์ นั่นคือเหตุผลที่พระเจ้าถูกเรียกว่า "ผู้ทรงพลังทั้งหมด" และ "ผู้ทรงเมตตา"

พระเจ้าได้สร้างจักรวาลเพื่อมนุษย์ และทรงปรารถนาให้มนุษย์ทุกคนมีสิ่งที่ดีที่สุด มุสลิมมองว่าสิ่งทุกอย่างในจักรวาลเป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าผู้สร้างและความกรุณาของพระองค์ ความเชื่อในเอกภาพของพระเจ้าไม่ใช่แค่แนวคิดทางจิตวิญญาณ แต่ยังเป็นความเชื่อที่ส่งผลต่อมุมมองของมนุษยชาติ สังคม และทุกด้านของชีวิต



6. คัมภีร์อัลกุรอานคืออะไร?

อัลกุรอานคือการเปิดเผยครั้งสุดท้ายของพระเจ้าแก่มนุษยชาติทุกคน ซึ่งถูกถ่ายทอดผ่านทูตสวรรค์ญิบริลในภาษาอาหรับถึงศาสดามูฮัมหมัด ทั้งในด้านเสียง คำ และความหมาย อัลกุรอานถูกส่งต่อไปยังสหายของศาสดา และพวกเขาได้จำมันไว้คำต่อคำและบันทึกไว้อย่างละเอียด

วันนี้อัลกุรอานยังคงได้รับการจดจำและสอนโดยผู้คนนับล้านทั่วโลก ภาษาอาหรับซึ่งเป็นภาษาของอัลกุรอานยังคงเป็นภาษาที่มีชีวิต และอัลกุรอานยังคงถูกอ่านในต้นฉบับภาษาอาหรับโดยคนนับล้านทั่วโลก

อัลกุรอานเป็นปาฏิหาริย์ที่มีชีวิตในด้านภาษาอาหรับ ทั้งในด้านรูปแบบ ความลึกซึ้ง และอิทธิพลทางจิตวิญญาณ เนื้อหาในอัลกุรอานยังถูกเปิดเผยอย่างต่อเนื่องแก่ศาสดามูฮัมหมัดในช่วงระยะเวลา 23 ปี

แตกต่างจากคัมภีร์ศาสนาอื่นๆ อัลกุรอานถูกเชื่อว่าเป็นพระวจนะของพระเจ้าโดยสมบูรณ์ และถูกจดจำและเผยแพร่โดยสหายของศาสดาและผู้สืบทอด จนถึงปัจจุบัน คำสอนในอัลกุรอานเป็นคำสอนสากลที่มุ่งเน้นถึงมวลมนุษยชาติ ไม่ใช่เพียงชนเผ่าหรือกลุ่มคนที่ถูกเลือกเท่านั้น



7. มุสลิมมองธรรมชาติของมนุษย์

จุดมุ่งหมายของชีวิต และชีวิตหลังความตายอย่างไร?

ในคัมภีร์อัลกุรอาน อัลลอฮ์ทรงสอนว่ามนุษย์ถูกสร้างขึ้นเพื่อสรรเสริญและนมัสการพระองค์ และรากฐานของการนมัสการที่แท้จริงคือการมีจิตสำนึกถึงพระเจ้า สิ่งมีชีวิตทั้งหมดของพระเจ้านมัสการพระองค์โดยธรรมชาติ ยกเว้นมนุษย์ที่ได้รับเสรีภาพในการเลือกที่จะนมัสการพระเจ้า ผู้สร้างของพวกเขา หรือปฏิเสธพระองค์ สิ่งนี้ถือเป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่แต่ก็นับเป็นเกียรติอันสูงส่ง

คำสอนของอิสลามครอบคลุมทุกด้านของชีวิตและจริยธรรม โดยส่งเสริมให้มีจิตสำนึกถึงพระเจ้าในทุกกิจการของมนุษย์ อิสลามทำให้ชัดเจนว่าการกระทำทั้งหมดของมนุษย์สามารถถือว่าเป็นการนมัสการได้ หากกระทำเพื่อพระเจ้าและปฏิบัติตามคำสอนและกฎหมายของพระองค์ ด้วยเหตุนี้ การนมัสการในอิสลามจึงไม่ได้จำกัดเฉพาะพิธีกรรมทางศาสนา และด้วยเหตุผลนี้เอง อิสลามจึงถูกเรียกอย่างเหมาะสมว่า "วิถีชีวิต" มากกว่าเพียงแค่ "ศาสนา"

คำสอนของอิสลามเปรียบเสมือนความเมตตาและการเยียวยาสำหรับจิตวิญญาณมนุษย์ โดยส่งเสริมคุณธรรมต่างๆ เช่น ความถ่อมตน ความจริงใจ ความอดทน และความมีเมตตา นอกจากนี้ อิสลามยังประณามความหยิ่งยโสและการคิดว่าตนเองถูกต้องที่สุด เนื่องจากอัลลอฮ์ทรงเป็นผู้พิพากษาเดียวในความชอบธรรมของมนุษย์